

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอส.เจ.กรีน เซอร์วิส จำกัด เป็นเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559 หน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมายให้ทำ เวลาอยู่ในบริษัท คือการจัดเตรียมอุปกรณ์กล้อง เลนส์ และอุปกรณ์กริปต่างๆที่ต้องใช้ และเช็คของ ว่าได้นำขึ้นรถครบหมดหรือเปล่า พอถึงหน้างานก็จะทำหน้าที่ติดตั้งและเช็คอุปกรณ์ว่าใช้งานได้ ครบหรือไม่ พร้อมกับการเช็คกล้องปรับโฟกัสและจัดวางตามตำแหน่งที่ ผู้กำกับภาพสั่งให้ทำ

จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดำเนินงานช่วยเหลือผู้กำกับภาพของ บริษัท เอส.เจ.กรีน เซอร์วิส จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยผู้กำกับภาพในกระบวนการผลิตรายการ ทิว ทำให้ผู้จัดทราบว่ามีบทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยผู้กำกับภาพเป็นหน้าที่ที่จะต้องคอยหามุมของภาพ และเลือกใช้ขนาดของภาพให้เหมาะสมและตรงใจผู้กำกับ โดยผู้กำกับภาพนั้นเกี่ยวข้องใน กระบวนการผลิตภาพยนตร์ 2.ขั้นตอนได้แก่ 1.ขั้นตอนก่อนการถ่ายทำ 2.ขั้นตอนการถ่ายทำ

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ข้อดีของการสหกิจศึกษาดำเนินงานช่วยเหลือผู้กำกับภาพของ บริษัท เอส.เจ.กรีน เซอร์วิส จำกัด

การปฏิบัติงานสหกิจได้ใช้ความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน ทำให้ผู้จัดทำได้ฝึกความตรง ต่อเวลา มีความรับผิดชอบในหน้าที่มากขึ้น ได้รับประสบการณ์ใหม่ และยังได้ความรู้ใหม่จาก พนักงานที่ปรึกษาในการทำงานภายในบริษัทถึงขบวนการการทำงาน ซึ่งในการปฏิบัติงานต้องมึ ความอดทน ต้องปฏิบัติงานกับผู้อื่น ทำให้ต้องมีไหวพริบในการทำงาน ช่างสังเกต และต้องแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

5.2.2 ปัญหาที่พบของการสหกิจศึกษาดำเนินงานช่วยเหลือผู้กำกับภาพของ บริษัท เอส. เจ.กรีน เซอร์วิส จำกัด

ปัญหาที่พบคือเนื่องจากการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการเริ่มปฏิบัติงานกับโปรดักชั่นจริง เป็นครั้งแรก ทำให้การบริหารจัดการในบางเรื่องนั้นยังมีประสิทธิภาพไม่มากพออย่างที่ตั้งไว้ ด้วยยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น

จากการที่ผู้จัดทำได้ไปสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอส.เจ.กรีน เซอร์วิส จำกัด ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน คือ ความล่าช้าในการปฏิบัติงานของทีมงาน เช่น นัดเวลา 8 โมง ทีมงานจะมาครบในเวลา 9 โมง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการทำงาน ทำให้เวลาคลาดเคลื่อนและอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการทำงานเกินเวลาของทีมงานแต่ละฝ่าย ซึ่งต้องมีการติดต่อกับคนในทีมอยู่ตลอดเวลาในการที่จะมาขึ้นรถให้ตรงเวลา หรืออาจจะแก้ปัญหาด้วยการนัดเจอระหว่างทางเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการไปถึงหน้างาน

5.2.3 ข้อเสนอแนะ

จากการที่ผู้จัดทำได้ไปสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอส.เจ.กรีน เซอร์วิส จำกัด ข้อเสนอแนะทางบริษัท เอส.เจ.กรีน เซอร์วิส จำกัด มีการทำงานที่เป็นทีม มีความตั้งใจในการทำงานร่วมกันเป็นทีม และมีการทำงานในแง่บวกสามารถแยกแยะความรู้สึกในหน้าที่การปฏิบัติงานและการเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวกับงาน ได้ทำให้รู้ถึงหลักการในการทำงานภายในบริษัทว่าบริษัทที่ดึนั้นควรมีการทำงานอย่างไร

5.3 สรุปผลของการได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การที่ผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ที่ บริษัท เอส.เจ.กรีน เซอร์วิส จำกัด ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับภาพ ทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้มากมายในการทำงานและยังรู้ระบบการทำงานเป็นทีมแบบมืออาชีพ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา และเกิดการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งประสบการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีต่อการทำงานในอนาคต